

การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง



เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศ.ดร.สนธิ อักษรแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวม ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี



ภายหลังประธานกล่าวเปิดการประชุม นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของภาคกลาง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา



การจัดประชุม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (๑) นวัตกรรมกับการพัฒนา โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๒) สถาบันเกษตรกรกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัย โดย คุณธีระ วงษ์เจริญ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และ (๓) การพัฒนาเมือง : ประเด็นท้าทายสำหรับการพัฒนาในช่วงต่อไป โดย ดร.ปิยะพงษ์ บุชบงก์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (๑) การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ โดย พ.ญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (๒) การพัฒนาเมือง : ประเด็นท้าทายสำหรับการพัฒนาในช่วงต่อไป โดย ดร.ปิยะพงษ์ บุชบงก์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (๓) การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ที่ร่วมประชุม อาทิ **นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ** ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน **นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล** รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน **นายสุรชัย คุ่มสิน** ผู้อำนวยการสำนักวางแผน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม **นายเทพพล ฐิตยารักษ์** ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน



